

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง

๑. ระดมสมองพัฒนาสินค้าได้ สกัดผลกระทบเปิดเสรีเออีซี
๒. ดัชนีราคาสินค้าเกษตร ต.ค. เพิ่ม พ.ย. ลดลง
๓. อำนาจเริ่มงานลุยแก้ปัญหายาง
๔. ลุ้นราคายางแตะ ๖๐ บาทต่อ กก.
๕. เกษตรฯ คุ้มฟุ้งลดต้นทุน
๖. แจกอีกชุมชนละล้าน
๗. ต้นสงขลาผลิตยางชั้นนำของโลก
๘. โขลกข้าวตำทุกซ์
๙. เกษตรกรระวังราน้ำค้างระบาด
๑๐. เหยยราคาข้าวดีหวสุดในรอบปี
๑๑. “ปริติยาร” พอใจราคาข้าว ๘ พัน/ตัน
๑๒. คาคอ้อยขึ้นต่ำ ๙๐๐ บาท/ตัน
๑๓. ๖.ก.ส.ทยอยส่งชื่อชาวนาให้ดีเอสไอ
๑๔. ไฟเขียวน้ำตาลทรายดิบผลิตเอทานอล
๑๕. ตลาดเกษตรกร

หนังสือพิมพ์

- แนวหน้า
เดลินิวส์
ข่าวสด
ไทยรัฐ
ไทยรัฐ
ข่าวสด
เดลินิวส์
เดลินิวส์
เดลินิวส์
มติชน
กรุงเทพธุรกิจ
เดลินิวส์
คมชัดลึก
โพสต์ทูเดย์
มติชน

ระดมสมองพัฒนาสินค้าได้ สกัดผลกระทบเปิดเสรีเออีซี

นายเลอศักดิ์ รุ่งตระกูลไพบูลย์ เชาวนิกการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า การเปิดเสรีทางการค้า เริ่มเป็นที่สนใจในปัจจุบันมากขึ้น โดยเฉพาะในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558 ซึ่งการเปิดเสรีทางการค้าจะส่งผลกระทบต่อสินค้าเกษตรและอาหารให้สามารถเคลื่อนย้ายผ่านกลไกการขนส่งได้อย่างเสรี เพิ่มปริมาณการค้าและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศให้เพิ่มขึ้น เนื่องจากไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรที่แต่ละประเทศได้เคยกำหนดไว้ ดังนั้นผู้ผลิตแต่ละประเทศจะสามารถผลิตสินค้าที่ตนมีความได้เปรียบในการแข่งขัน และมีการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้สูงขึ้นและมีต้นทุนที่ต่ำลงได้

กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ หรือ กองทุน FTA กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงเตรียมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กองทุน FTA: เสริมสร้างเกษตรกรไทย ก้าวทันโลกเสรีการค้า” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน เวลา 08.00-16.30 น. ที่ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง เพื่อให้เกษตรกรได้รับทราบถึงผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะสินค้าเกษตรสำคัญในภาคใต้ เช่น ปาล์มน้ำมัน กุ้ง และปศุสัตว์ ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งด้านการผลิต การตลาด และการค้าสินค้าเกษตรกับนานาประเทศอย่างยั่งยืน

การสัมมนาจะประกอบด้วยการบรรยายและอภิปรายในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ แนวโน้ม ทิศทาง และยุทธศาสตร์การพัฒนากองทุนไทย, FTA ผลกระทบและการปรับตัว, การค้าสินค้าเกษตรปัจจุบัน อนาคต และกองทุน FTA สร้างเกษตรกรไทยเข้มแข็ง

ดัชนีราคาสินค้าเกษตร ต.ค. เพิ่ม พ.ย. ลดลง

นายเอกศักดิ์ วีระระกูลไพบุตย์
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(สศก.) เปิดเผยถึง ภาพรวมราคาสินค้า
เกษตรซึ่งวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตร
ประจำเดือนตุลาคม 2557 เมื่อเทียบกับ
เดือนตุลาคมปี 2556 ที่ผ่านมามีภาพ
รวมลดลง ร้อยละ 8.82

สินค้าเกษตรที่มีราคาปรับตัวลดลง
ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15%
ยางพารา กุ้งขาวแวนนาไม ไก่เนื้อ และไข่
ไก่ โดยข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 16%
เนื่องจากไม่มีมาตรการแทรกแซงด้านราคา
ทำให้เป็นไปตามกลไกตลาดที่แท้จริง
ยางพารา ราคาลดลงเนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจโลกยังชะงักงัน กุ้งขาวแวนนาไม
ราคาลดลงเนื่องจากคุณภาพยังไม่ได้
มาตรฐาน รวมทั้งความต้องการตลาดลดลง
ไก่เนื้อและไข่ไก่ ราคาลดลงเนื่องจาก
ผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าช่วงเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมา

สำหรับที่ปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ มัน
สำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน
และสุกร โดยมันสำปะหลัง ราคาสูงขึ้น
เนื่องจากตลาดยังมีความต้องการทั้งเพื่อการ
ผลิตอาหารสัตว์และเป็นพลังงานทดแทน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปาล์มน้ำมัน ราคาสูง
ขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงเมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และ
สุกร ราคาสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่
ตลาดลดลง.

ลุ้นราคายางแตะ 60 บาทต่อ กก.

นายอำนาจ ปะติเส รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าตนจะเร่งช่วยเหลือชาวสวนยางพารา ด้วยมาตรการชดเชยรายได้แก่ชาวสวนยางไร่ละ 1,000 บาท การระบายนางในสต็อกรัฐบาล ฯลฯ สำหรับการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ได้มีการใช้กลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรฯ ได้เดินทางไปประชุมรัฐมนตรีโทรภาคิยางพาราที่มาเลเซีย และจะประสานความร่วมมือกับกลุ่มอาเซียนเพิ่มเติม ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม และจะผลักดันให้เกิดตลาดสมบูรณ มีระบบผูกมัดจ้กันชน (บีทีเอฟเออร์สทีเอก) เพื่อเป็นกลไกในการรักษาเสถียรภาพราคา คาดว่าจะช่วยให้อาาคายางเพิ่มขึ้นไปที่กิโลกรัม (กก.) ละ 60 บาท ในสิ้นปี นี้ จากปัจจุบัน กก.ละ 52 บาท

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าได้ให้นายอำนาจ ช่วยแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ โดยหน่วยงานที่มอบให้กำกับดูแล มีอาทิ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมการข้าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

เกษตรกรคุยฟุ้งผลกักันทุน

นายปิติพงศ์ พิฆนฏ อนุชญา รามภักขและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ผลการดำเนินโครงการนำร่องการพัฒนากรรมวิธีการปลูกข้าวแบบประณีต (Intensive Farming) เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ในเชิงธุรกิจตั้งแต่ปี 2557 ใน 10 จังหวัดได้แก่ กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร โลก นครราชสีมา บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และขอนแก่น สามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวได้จริงทั้งในเขตชลประทานและในเขตนาน้ำฝน เช่น ใน จ.นครสวรรค์ เปลี่ยนวิธีการผลิตจากนาหว่านมาเป็นใช้เครื่องปักดำ เพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์และเป็นข้าวเปลือกจำหน่าย ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น 26% ต้นทุนการผลิตลดลง 22% รายได้เพิ่มขึ้น 56%

ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯ ได้ส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติให้แก่เกษตรกรคือ 1. ใช้พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่ 2. ใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ 3. ลดการใช้ปุ๋ยเคมี 4. ลดการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูข้าว 5. ลดการสูญเสียระหว่างการเก็บเกี่ยวและหลักการเก็บเกี่ยว 6. ต้องทำบัญชีฟาร์ม หากชาวนาปฏิบัติตามคำแนะนำนี้จะสามารถลดต้นทุนได้อย่างต่ำ 1,000-1,500 บาท/ไร่ หรือเพิ่มผลผลิตได้ 20% เป็นเงิน 600-1,000 บาท/ไร่ รวมเป็นเงิน 1,600-2,500 บาท/ไร่

ส่วนในปี 2558 กระทรวงเกษตรฯ มีเป้าหมายจัดทำโครงการแปลงสาธิตลดต้นทุนการผลิตข้าวแปลงใหญ่หรือการทำนาแบบประณีต พื้นที่เป้าหมายจุดละ 500 ไร่ จำนวน 9 ชุมชน/จังหวัด มีการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ศูนย์ข้าวชุมชน จำนวน 11 จังหวัด 55 หมู่บ้าน ให้เป็นหมู่บ้านลดต้นทุนการผลิตข้าวที่สามารถวิเคราะห์ทดสอบหาสาเหตุที่ทำให้ต้นทุนการผลิตข้าวสูง พร้อมทั้งหาแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตข้าวที่เหมาะสมกับหมู่บ้านของตนเองได้ เป็นผลให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 1,000 บาท/ตัน

"เกษตรกรจะจัดถ่ายถอดเทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าวแก่ชาวนาโดยการจัดทำแปลงศึกษาเรียนรู้การลดต้นทุนการผลิตข้าวในชุมชนต่อเนื่องปี 2557 จำนวน 89 ชุมชน ในพื้นที่ 26 จังหวัดเพื่อเป็นจุดเรียนรู้ศึกษาดูงานตลอดจนถ่ายถอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรทั้งในพื้นที่และทั่วประเทศ".

แจกอีกชุมชนละล้าน

นายปิตุพงศ์ ทุ่งบุญ ณ อุตฺตยา รมว. เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการหารือกับม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ว่าเตรียมผลักดันมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรระยะที่ 2 เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรแข็งแรงสามารถประกอบอาชีพได้ ในช่วงนี้ถึงเดือนมี.ค.2558 ซึ่งเป็นช่วงฤดูแล้ง ที่คาดว่าจะรุนแรงและครอบคลุมทั่วประเทศ เบื้องต้นประเมินการช่วยเหลือเพื่อให้เกษตรกรแข็งแรงและอยู่ได้ด้วยอาชีพ เกษตร จะกำหนดขนาดพื้นที่รวมถึงกิจกรรม เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน ตั้งงบประมาณการช่วยเหลือชุมชนละ 1 ล้านบาท ค้ำชูๆ กองทุนหมู่บ้าน แต่จะช่วยเหลือเป็นชุมชนไม่ได้เป็นหมู่บ้าน เพราะชุมชนหนึ่งอาจมากกว่า 1 หมู่บ้าน

อำนวยการเริ่มงานลุยแก้ปัญหายาง

10 เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 24 พ.ย. นายอำนวยการ ปะติเส ร่มช.เกษตรและสหกรณ์ เดินทางเข้ามาทำงานที่กระทรวงเกษตรฯเป็นวันแรก โดยสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง มีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมารอต้อนรับ

นายอำนวยการกล่าวว่า เบื้องต้นจะดูแลหนี้สินเกษตรกร และยางพารา โดยเฉพาะเรื่องยาง จะติดตามดูแลและขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ ทั้ง 16 มาตรการ ที่ลชช.และรัฐบาลออกมาช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางและภาคธุรกิจยางแบบครบวงจร ซึ่งมีทั้งการดีราคา การช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละ 1,000 บาท การส่งเสริมการแปรรูป รวมถึงการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อให้มาตรการเหล่านี้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

นายอำนวยการกล่าวต่อว่า ทั้งนี้จะเร่งผลักดันให้เกิดตลาดที่สมบูรณ์ ให้มีคนซื้อมากขึ้น โดยเร่งเปิดกองทุนมูลค่าหมื่นล้านบาท (บีพีเอฟเอสดี) ให้ทำงานซื้อขายโดยเร็ว พร้อมเจรจากับประเทศผู้ผลิตยางของภูมิภาคเพื่อลดปริมาณยางในตลาด มั่นใจว่าจากมาตรการเหล่านี้ จะดึงให้ราคาขยับเป็นกิโลกรัมละ 60 บาทภายในสิ้นปี 2557 จากปัจจุบันก.ก.ละ 52 บาท

นายปดิพัทธ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ร่มช.เกษตรฯ กล่าวว่า วันนี้จะเซ็นคำสั่งมอบงานให้แก่ นายอำนวยการ ดูแลการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรตกต่ำเนื่องจากมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะปัญหาราคายางพารา รวมถึงสินค้าเกษตรอื่นๆ ที่จะเกิดปัญหาขึ้นตามฤดูกาล โดยดูแล 5 กรม 2 รัฐวิสาหกิจ และ 1 องค์การมหาชน ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมการข้าว สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(ส.ศ.ก.) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 2 รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ องค์การสวนยาง (อศย.) และสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) และพิพิธภัณฑสถานชาติเฉลิมพระเกียรติฯ นายอำนวยการให้เข้ามาช่วยดูแลการบริหารจัดการข้อมูลของกระทรวงเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นฐานข้อมูลพัฒนาเศรษฐกิจด้านการเกษตรของไทย

ดัน'สงขลา'ผลิตยางชั้นนำของโลก

5 เมื่อวันที่ 23 พ.ย. นายอำนาจ ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวชี้แจงกรณียา ยถาวร เสนเนียม แกนนำ กปปส. เรียกร้องให้ รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาราคายางพาราที่ยังตกต่ำต่อ เนื่องต่ำสุดราคาขายอยู่ 43 บาทต่อ กก. เพราะผล กระทบจากการขายยางในสต็อก 2.1 แสนตัน เป็นนโยบายที่ผิดพลาดนั้น ว่ามาตรการของ รัฐบาลต้องการพุงราคายางโดยมุ่งเน้นการซื้อ ยางและช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรงครอบคลุม ทั้งระบบ มั่นใจในปลายปีนี้และปีหน้าราคาจะ ดีขึ้นแน่นอน

“ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการใช้กลไก ของสหกรณ์รับซื้อยางราคานำตลาด และใน ส่วนการระบายยางในสต็อกรัฐ ดำเนินการอย่าง ระมัดระวังและมีมาตรการป้องกันผลกระทบ กับราคายางในตลาดอยู่แล้ว รวมทั้งมีกองทุน รักษาเสถียรภาพราคายางวงเงิน 2 หมื่นล้าน ที่ เข้าแทรกแซงราคายางจนถึงปี 69 เพื่อป้องกัน ปัญหาพ่อค้ากดราคารับซื้อจากเกษตรกรด้วย” รมช.เกษตรฯ กล่าว


สำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร สวนยางไร้ละ 1,000 บาท ถึงมือเกษตรกร ภายในสิ้นปี 2558 พร้อมกับปล่อยสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำให้กับชาวสวนยาง วงเงิน 1 แสน บาทต่อครัวเรือน เพื่อให้ชาวสวนนำเงินตั้ง

กล่าวไปใช้ในการทำอาชีพเสริม สร้างรายได้ ให้กับครัวเรือน หรือใช้เพื่อการปรับโครงสร้าง อาชีพชาวสวน ให้สามารถประกอบอาชีพได้ และสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้ผู้ประกอบการยาง พาราวงเงิน 1 หมื่นล้านบาทด้วย

นอกจากนี้ยังได้จัดทำยุทธศาสตร์ยาง พาราระดับชาติตามแผน 10 ปี โดยผลักดันให้ เกิด “เมืองยาง” หรือ รับเบอร์ ซิตี้ ที่ จ.สงขลา เป็นนิคมอุตสาหกรรมยางขนาดใหญ่ ส่งเสริม ให้เป็นแหล่งผลิตยางชั้นนำของโลก มาตั้งไว้

ที่ประเทศไทย เช่น อุตสาหกรรมยางล้อเครื่อง บิน โดยวันที่ 27-30 พ.ย.นี้ ม.ร.ว.ปรีดิยาทร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี นำคณะเดินทางไป ดูงานที่เมืองชิงเต่า มณฑลเจิ้นซู ประเทศจีน ซึ่ง เป็นเมืองต้นแบบ รับเบอร์ ซิตี้ โดยจะเชิญนัก ลงทุนจีนมาร่วมลงทุนที่ไทยซึ่งล่าสุดนักลงทุน จีนและญี่ปุ่น จะมาลงทุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ล้อยางรถยนต์ในไทยแล้ว จะทำให้เพิ่มปริมาณ การใช้งานในประเทศให้ได้อย่างละ 70 ล้านที่ นายกรัฐมนตรีวางเป้าไว้ในปีหน้า.

๗ “บุญ” เข้าเวร
โชลกข้าว ประจำวัน
อังคารที่ 25 พฤศจิกายน
2557..... ■ แจ้งบอก
ข้าวถึงพี่น้องเกษตรกร



**โชลกข้าว
ดำทุกข**

ชาวสวนยางพารา การจัดทำทางเลือกอาชีพอื่นทางการเกษตรเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ในช่วงวิกฤติยางราคาตก นาย โอฟาร พิทักษ์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งว่า ทุกอย่างทำเสร็จหมดแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างกำลังเปิดรับสมัครเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย ที่มีเงินทุนไม่เพียงพอ ให้มีเงินทุนในการประกอบอาชีพเสริมด้านการเกษตรตามศักยภาพของตนเอง เพื่อขอกู้เงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อครัวเรือน ให้พี่น้องชาวสวนยางรีบมาติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ตั้งแต่วันนี้-31 ม.ค. 58..... ■ หวังพลิกฟื้นชื่อเสียงอันลือเลื่องของแหล่งปลูกและจำหน่ายพืชผักผลไม้คุณภาพดี อ.สามพราน จ.นครปฐม ร่วมกับ มูลนิธิสังคมสุขใจ สสส. และ เกษตรกร 17 ตำบล จ.นครปฐม ผนึกกำลังจัดงาน “วันสังคมสุขใจ ครั้งที่ 1” ระหว่าง 29-30 พ.ย.นี้ ณ สวนสามพราน จ.นครปฐม ระดมพืชผักผลไม้ ที่ปลูกในระบบอินทรีย์ และ เกษตรปลอดภัย มาให้ผู้บริโภค ชม ชิม ช้อป ชิม แซร์ ภายใต้บรรยากาศ ตลาดน้ำอินทรีย์ย้อนยุค ตลาดบกอินทรีย์โบราณ นอกจากนี้ยัง จัดทำโครงการ สามพรานโมเดล ขับเคลื่อนให้เกษตรกรตระหนัก ถึงการทำเกษตรแบบปลอดภัย ตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางไม่ว่าดิน น้ำผลิตผล รวมถึงระบบการตลาด โดยทำแบบครบวงจร เพื่อหวังเปลี่ยน จากเกษตรกรเคมีสู่วิถีเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-3432-2588..... ■ คนรักปลาทองมาทางนี้ 30 พ.ย.นี้ เชิญร่วมงานประกวด “ปลาทองนานาชาติ ครั้งที่ 2” จำนวน 8 ประเภท รวม 13 สายพันธุ์ ณ ลานอเนกประสงค์ ฟอรัจูนเนอร์ อะควาเรียม ซอยแมนศรีด.ปารุ้งเมือง กรุงเทพมหานคร ซึ่งถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัล 180,000 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม **บุญ** 08-4977-9632 หรือ 08-6317-0553.

เกษตรกระวัง ราน้ำค้างระบาด

เมื่อเร็วๆ นี้ นายเฉลิมศักดิ์ ประสิทธิ์สุวรรณ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ช่วงนี้เริ่มมีหมอกและน้ำค้างในตอนเช้า จึงฝากเตือนให้เกษตรกรผู้ปลูกผักกระวังโรคราน้ำค้าง หรือโรคใบลาย ที่อาจเกิดขึ้นกับพืชผักที่ปลูกไว้ เนื่องจากช่วงนี้อากาศมีความกดอากาศสูง กำลังอ่อนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีอากาศเย็นลงและมีหมอกจัดในช่วงเช้า

ทั้งนี้ สภาพดังกล่าว ทำให้เกิดโรครา

น้ำค้างขึ้นได้ หากเกษตรกรไม่มีมาตรการควบคุมโรคที่ตีพอกแล้ว จะก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงกับแตงกวา ฟักทอง แตงโม หรือพืชตระกูลแตงชนิดอื่น ๆ

ส่วนวิธีป้องกันและให้เกษตรกรหมั่นสำรวจตรวจแปลงพืชอย่างสม่ำเสมอประจำทุกสัปดาห์ โดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าอัตรา 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือเชื้อแบคทีเรียบีเอส เมื่อเริ่มพบอาการของโรคให้ฉีดพ่นบริเวณที่เกิดอาการของโรคในช่วงเย็นแดดอ่อน หรือเก็บใบ ส่วนของพืชไปเผาทำลายกรณีปลูกพืชใหม่ แนะนำให้คลุมเมล็ดพันธุ์ก่อนด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มาก่อน

เพียรราคาข้าวถึงเหวสุดในรอบปี

- ชาวนาร้อนหนังสือจี้นายกฯช่วยด่วน
 - ส่งออกชงฉัตรชัยดึงสต็อกออก 3 แสนตัน
- กระทรวงพาณิชย์เพียรราคาข้าวต่ำสุดรอบปี ชาวนาเตรียมร้อนหนังสือถึงนายกฯเร่งผลักดันราคาข้าวเปลือกด่วนก่อนผลิตนาปีออก ด้านผู้ส่งออกชง 2 แนวทางเสนอฉัตรชัยให้ผู้ส่งออกซื้อข้าวหอมเก็บในสต็อก ดึงผลผลิตส่วนเกินออก 3 แสนตัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบราคาข้าวของกระทรวงพาณิชย์ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าราคาข้าวในตลาดต่ำลงอย่างต่อเนื่องและต่ำสุดในรอบปีนี้ ซึ่งข้อมูลจากกรมการค้าภายในพบว่า ราคาจำหน่ายข้าวสารในประเทศชนิดข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 1 (ใหม่) เดือนพฤศจิกายน อยู่ที่ตันละ 2.89 หมื่นบาท เป็นระดับที่ต่ำสุดในรอบปี หากเทียบกับราคาเดือนพฤศจิกายน 2556 ตันละ 3.40 หมื่นบาท ขณะที่ราคาส่งออกข้าว (เอฟโอบี) โดยเป็นข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศพบว่า ราคาส่งออกข้าวหอมมะลิชั้น 2 (ใหม่) พฤศจิกายน

เหลือตันละ 863 เหรียญสหรัฐ ต่ำสุดในรอบปีเมื่อเทียบราคาส่งออกช่วงพฤศจิกายน 2556 ราคาอยู่ที่ 1,053 เหรียญสหรัฐ

นายวิเชียร พงษ์ลำเจียก นายสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า สมาคมจะทวงหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอให้รัฐบาลเร่งผลักดันราคาข้าวเปลือกให้สูงขึ้น เพราะขณะนี้ราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2557/58 ลดลงมากกว่า 50% จากราคาที่ชาวนาเคยขายได้ในช่วงที่มีโครงการรับจำนำข้าว เช่น ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาในตลาดขายได้ตันละ 0.9-1 หมื่นบาท



วิเชียร พวงลำเจียก

ต่ำกว่าราคาที่เคยขายได้ในตลาดในช่วงมีโครงการรับจำนำข้าว 1.6 หมื่นบาท ส่วนข้าวเปลือกเหนียวเหลือตันละ 7,000-8,000 บาท ต่ำกว่าราคาที่เคยขายได้ตันละ 1.3 หมื่นบาท

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกรัฐมนตรี ผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า สมาคมได้เสนอต่อ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ ถึงมาตรการที่ผู้ส่งออกจะช่วยรัฐบาลดึงผลผลิตส่วนเกินออกจากตลาด 2 แนวทางเพื่อแก้ปัญหาราคาข้าวตก คือ ขอความร่วมมือให้สมาชิกสมาคม 200 ราย ซื้อข้าวสารหอมมะลิใหม่เพื่อมาเก็บในสต็อก ตามหลักเกณฑ์ของกรมการค้าภายในที่กำหนดให้ผู้ค้าข้าวจะต้องมีสต็อกข้าวขึ้นต่ำรายละ 500 ตัน โดยแนวทางนี้สามารถดำเนินการได้ทันที คาดว่าจะช่วยลดปริมาณผลผลิตส่วนเกินได้ 1 แสนตัน ซึ่ง

จะใช้เงินประมาณ 2,700 ล้านบาท และขอความร่วมมือผู้ส่งออกรายใหญ่ประมาณ 10 ราย ช่วยกันซื้อข้าวหอมมะลิ 3 แสนตัน ในตลาดมาเก็บเป็นสต็อก โดยรัฐบาลไม่ต้องจ่ายชดเชยให้ ซึ่งจะกำหนดเงื่อนไขให้ทุกรายรับซื้อข้าวตามราคาตลาดในช่วงที่ผลผลิตเริ่มทยอยออกสู่ตลาดจำนวนมาก นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2557

“วิธีการนี้ผู้ส่งออกทุกรายยอมควักกระเป๋าเข้ามาช่วยเหลือราคาข้าว โดยปริมาณข้าว 3 แสนตันที่จะซื้อมาเก็บไว้ หากคิดราคาข้าวสารหอมมะลิตันละ 2.7 หมื่นบาท จะต้องใช้เงิน 8,000 ล้านบาท ไม่รวมรวมค่าเช่าและดอกเบี้ยอีก เป็นสิ่งที่ทางผู้ส่งออกได้เสนอกระทรวงพาณิชย์ไปแล้ว” ร.ต.ท.เจริญ กล่าว และว่า เชื่อว่าแนวโน้มราคาข้าวจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเพราะหมดช่วงฤดูฝน ข้าวที่ชาวนาเก็บเกี่ยวจะมีความชื้นต่ำลง และมาตรการในการช่วยเหลือของภาครัฐทั้งการรับจำนำยุ่งฉาง การจ่ายชดเชยให้กับชาวนา และการเก็บสต็อกข้าวโดยชดเชยดอกเบี้ย 3% ให้กับโรงสี จะผลักดันให้ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้น”

‘ปริติยาร’พอใจราคาข้าว 8 พัน/ตัน

๖
“ปริติยาร” ชี้ราคาเฉลี่ยข้าว 8,000 บาท/ตัน เหมาะสมอยู่ในกรอบที่รัฐบาลประเมินไว้ เชื่อมาตรการช่วยเหลือชาวนาได้ผลดี คาดมาตรการโซนนิ่งกำหนดพื้นที่เกษตรเสร็จ ธ.ค.นี้ เตรียมพบภาคเอกชนจีนดึงลงทุน นิคมฯยางที่สงขลา

ม.ร.ว.ปริติยาร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กรณีที่มีการระบุว่า ราคาข้าวเปลือกในปัจจุบันราคาตกต่ำลง นั้นยืนยันว่าราคาข้าวเปลือกในเวลานี้เป็นไปตามปกติ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ตันละประมาณ 8,000 บาท หรือในบางพื้นที่มีราคาตันละ 7,900-8,200 บาท ซึ่งถือว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่อยู่ในเกณฑ์ที่รัฐบาลได้ตั้งไว้ อยู่แล้วไม่ได้เป็นราคาตกต่ำแต่อย่างไร

“ราคาข้าวในปัจจุบัน เป็นราคาที่ดี เพราะกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตรการดูแลราคาข้าวเปลือก ด้วยการให้โรงสีสามารถกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ เพื่อนำมาซื้อข้าวเก็บไว้ โดยรัฐบาลเข้าไปช่วยเหลือด้านดอกเบี้ยให้อัตรา 3% ที่ถือว่า

ทำได้สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 6 ล้านตัน โดยเวลานี้สามารถซื้อข้าวจากชาวนาได้มากกว่า 6 ล้านตัน ขณะที่ราคาที่ชาวนาได้รับ ก็เป็นราคาตลาดอย่างแท้จริง” ม.ร.ว.ปริติยารกล่าว

นอกจากนี้รัฐบาลยังมีมาตรการส่งเสริมให้ชาวนามีรายได้เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญที่รัฐบาลจะนำมาใช้ให้ทัน ในฤดูกาลผลิตข้าวหน้าปี ปีการผลิต 2558/2559 โดยกำลังอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดทั้งหมด ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธ.ค.นี้ ซึ่งจะมีการกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมว่าพื้นที่ใดควรปลูกข้าว พื้นที่ใดควรปรับปรุงพันธุ์ข้าว พื้นที่ใดควรปลูกพืชอื่น หรือพื้นที่ใดควรเป็นพื้นที่เกษตรทางเลือก

สำหรับการแก้ปัญหาราคายางพารา กำลังทำงานอย่างต่อเนื่องโดยในวันที่ 27 พ.ย.นี้ จะเดินทางไปประเทศจีนเพื่อร่วมประชุมด้านการค้าและอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานของจีน โดยเตรียมนำเรื่อง

ผลิตภัณฑ์ยางแปรรูปมาหารือร่วมกัน โดยเฉพาะการเชิญชวนให้ภาคเอกชนของประเทศจีนเข้ามาร่วมลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมยางพาราของไทย ที่จังหวัดสงขลาด้วย

ส่วนมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะนี้ส่วนราชการอยู่ระหว่างจัดทำมาตรการทางด้านเศรษฐกิจเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทย โดยในเร็วๆ นี้ จะเชิญสื่อมวลชนมาชี้แจงรายละเอียดรวมถึงแนวทางการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจในปี 2558 ด้วย เพื่อสร้างความมั่นใจทางเศรษฐกิจให้กับคนไทยต่อไป

นอกจากนี้รัฐบาลยังเตรียมเชิญองค์กรขนาดใหญ่ในพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งรวมถึงกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมาร่วมโครงการในการปล่อยเงินกู้ให้กับผู้มีรายได้น้อยตามนโยบายการในไฟแนนซ์ของกระทรวงการคลังด้วยคาดว่าก่อนปีใหม่จะเห็นรายละเอียดของโครงการทั้งหมดอย่างชัดเจน

คาดอ้อยขึ้นต่ำ 900 บาท/ตัน

7 แหล่งข่าวจากคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กอน. ได้มีมติประกาศเปิดหีบอ้อยฤดูกาลผลิต 57/58 ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 57 เป็นต้นไป คาดว่าจะปิดหีบได้ในช่วงสิ้นเดือน เม.ย. 58 คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณอ้อยเข้าหีบลดลงจาก 103 ล้านตันจากปีก่อน เหลือ 102 ล้านตัน หรือสูงกว่าการประเมินของชาวไร้อ้อยที่คาดว่าผลผลิตปีนี้จะต่ำกว่า 100 ล้านตันอ้อย เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง ทำให้กระทบต่อปริมาณอ้อย ส่วนค่า

ความหวานเฉลี่ยจะลดลงเหลือ 11 ซี.ซี.เอส. ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาที่ได้ค่าความหวานทั่วประเทศ อยู่ที่ 12.5 ซี.ซี.เอส.

“การที่ชาวไร่ประเมินว่าผลผลิตปีนี้จะต่ำกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากปัญหาภัยแล้งที่สูง ผลกระทบต่อปริมาณอ้อยที่จะออกมา แต่ที่ กอน. คงไว้ที่ 102 ล้านตันอ้อยนั้น เพราะเป็นข้อมูลที่ประเมินไว้ตั้งแต่เดือน ก.ย. ที่ผ่านมา เป็นช่วงที่ยังไม่เห็นปัญหาต่าง ๆ ได้ชัดเจน โดย กอน. มีนโยบายว่า ให้โรงงาน

น้ำตาลเพิ่มประสิทธิภาพการหีบแทนที่เรื่องของปริมาณหลังจากปีที่ผ่านมามีผลผลิตจากชาวไร่ออกมาจำนวนมากทำให้ประสิทธิภาพการหีบไม่สูงมาก”

ส่วนราคาอ้อยขึ้นต้นของปีการผลิต 57/58 จะเท่ากับฤดูกาลก่อนหน้าที่ 900 บาทต่อตันอ้อย โดยใช้ประมาณการค่าเงินบาทในการคำนวณราคาอ้อยที่ 32 บาทต่อตันอ้อย ราคาน้ำตาลในตลาดโลกอยู่ที่ 18 เซ็นต์ปอนด์ และกากน้ำตาล (โมลาส) ที่ 3,600 บาทต่อตัน โดยขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาเงินเพิ่มค่าอ้อยที่จะเพิ่มจากเงินขึ้นต้นที่ 900 บาทต่อตัน ก่อนที่จะนำมาเสนอ กอน. แต่ประเมินเบื้องต้นคาดว่าจะอยู่ในระดับที่ไม่สูงไปกว่าฤดูกาลก่อนหน้าที่จ่ายเงินเพิ่มอยู่ที่ 160 บาทต่อตันอ้อย โดยจะกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มาจ่ายให้แก่ชาวไร่ประมาณ 18,000 ล้านบาท และเก็บเงินจากราคาน้ำตาลทรายที่ 5 บาทต่อกก. มาชำระหนี้

นายธีระชัย แสนแก้ว ประธานชมรมสถาบันชาวไร้อ้อยภาคอีสาน กล่าวว่า แนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายระยะสั้นต้องเร่งแก้ปัญหาระยะห่างของโรงงานน้ำตาลทรายระหว่างมิตรผลและขอนแก่นที่ จ.เลย เพื่อทำอย่างถูกต้อง.

ธ.ก.ส.ทยอยส่งชื่อชานาให้ทีเอสไอ

● ธ.ก.ส.ส่งรายชื่อชานาได้รับเงินไร่ละ 1,000 บาท ให้ทีเอสไอตรวจสอบแล้ว 1 ล้านราย ระบุว่าหากพบไม่มีสิทธิจริงพร้อมระงับการถอนเงินในบัญชีทันที ยันตรวจเข้มหลายขั้นตอนยังไม่พบทุจริต นายสุรพงศ์ นิลพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวถึงกรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปป.ช.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปป.ท.) แยกความรับผิดชอบในการตรวจสอบการจ่ายเงินให้ชานาไร่ละ 1,000 บาท เป็นรายจังหวัด ว่าหน่วยงานดังกล่าวได้ประสานความร่วมมือขอรายชื่อเกษตรกรในโครงการไปแล้ว ซึ่งธ.ก.ส.จัดส่งไปประมาณ 1 ล้านราย จากเกษตรกรที่มีสิทธิ 2.2 ล้านราย ทั้งนี้ หน่วยงานดีเอสไอ และ สตง. คงตรวจสอบทั้งกระบวนการจ่ายเงินว่ามีความถูกต้องโปร่งใสหรือไม่ และเกษตรกรเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือดังกล่าวจริง หรือมีการสวมสิทธิ ซึ่งหากสอบพบมีการจ่ายเงินไม่ถูกต้องจริง สตง.และดีเอสไอ คงแจ้งรายชื่อเกษตรกรเข้ามา ธ.ก.ส.ก็พร้อมจะ

บล็อกบัญชีไว้ทันที กรณีที่ยังมีเงินฝากอยู่ในบัญชี แต่หากมีการถอนเงินออกไปแล้วก็ต้องดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย

“เท่าที่จ่ายเงินไปมั่นใจในระดับหนึ่งว่า มีการตรวจสอบหลายขั้นตอน และเข้มงวดมากกว่าการจ่ายเงินจำนำข้าว จากเดิมที่กรมส่งเสริมการเกษตรส่งรายชื่อชานาตามฐานข้อมูลเดิมเข้ามา 2.8 ล้านราย เพื่อให้มีความถูกต้องในการจ่ายเงิน จึงมีการตรวจสอบซ้ำทุกราย จาก 5 ขั้นตอนเป็น 8 ขั้นตอน ซึ่งยังไม่พบปัญหาการทุจริต” นายสุรพงศ์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม หากตรวจเจอกรณีรับเงินไปทั้งที่ไม่มีสิทธิ อาจเป็นกรณีที่มีอาชีพทำนาจริง แต่ปีนี้หยุดทำนา และยังมีรายชื่ออยู่ในบัญชีผู้มีสิทธิ จึงมายื่นขอรับเงินด้วย อาจไม่ได้ตั้งใจทุจริต ส่วนกรณีสวมสิทธิเอาที่นาคนอื่นมาขึ้นเรื่องขอรับเงินนั้น มองว่าน่าจะเป็นไปได้ยาก

ทั้งนี้ ดีเอสไอระบุว่า จะลงไปตรวจสอบในพื้นที่ที่สงสัยจะมีการทุจริต โดยตั้งข้อสังเกตไปยังกลุ่มชานารายใหม่ ซึ่งมาขอขึ้นทะเบียนหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2557 และกลุ่มของผู้เช่านา โดยมองว่า อาจเกิดการทุจริตในโครงการนี้ได้ จึงต้องการป้องกันไม่ให้เกิดโอกาสเกิดขึ้น

ไฟฟ้ยวน้ำตาลรายดิบผลิตเอทานอล

B12

นายสิริวัทธิ์ เสียมักดี ประธานคณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ได้เห็นชอบในหลักการตามที่ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลทรายได้ทำหนังสือเพื่อขอน้ำตาลทรายดิบมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนในรูปแบบเอทานอล โดยการอนุมัตินี้เป็นไปเพื่อเปิดทางให้โรงงานน้ำตาลทรายสามารถบริหารจัดการด้านผลผลิตน้ำตาลทรายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายได้ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณน้ำตาลทรายในตลาดโลก และสร้างมูลค่าเพิ่มในการส่งออกน้ำตาลทรายดิบ ซึ่งจะทำให้ราคาน้ำตาลทรายเพิ่มขึ้น ■

